

## คำนำ

นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงลงพระปรมาภิไธยให้จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 ซึ่งเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งแรกในส่วนภูมิภาคที่ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ นับแต่นั้นมาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและมุ่งเน้นในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติวิชาชีพเพื่อออกไปร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเมืองและชนบท คณะฯมีปรัชญาที่เน้นในด้านการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมและภูมิปัญญาของวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านสถาปัตยกรรมด้านการออกแบบอุตสาหกรรม และสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในปีการศึกษา 2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ทั้งสองหลักสูตรได้รับการปรับปรุงและผ่านการอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education) ซึ่งหลักสูตรใหม่ทั้งสองได้ใช้เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2555 นี้

คู่มือนักศึกษาเล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2555 เพื่อใช้เป็นคู่มือในการศึกษา ปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสม และสามารถสำเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหวัง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พฤษภาคม 2555

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ประวัติความเป็นมา	1
วัตถุประสงค์	1
การผลิตบัณฑิต	2
ค่านิยม, วัฒนธรรมองค์กร, วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ	3
ตราสัญลักษณ์, สีประจำคณะ	4
รายนามผู้บริหารคณะกรรมการศาสตร์ (2551 - 2555)	4
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี)	5
<b>รายละเอียดของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต</b>	
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555	6 - 49
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)	50 - 93
การตบออก การสำเร็จการศึกษา การให้เกียรตินิยม	94
<b>ภาคผนวก</b>	95 - 111
● ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1688/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2552	
● ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 766 / 2549) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรี จากการศึกษาในระบบ	
● ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี	
● ปฏิทินกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2555	